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                                                              ใครๆ  ก็รูวา 
                                                 ปง วัง ยม และนาน  
เปนแมน้ําสายสําคัญที่ไหลลงมารวมกันเปนแมน้ํา
เจาพระยาที่ปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค  แตจะมี
ใครสักกี่คนรูวา วันนี้ ตนน้ําเหลานั้นยังสมบูรณดี
หรือเปลา  

ในชวงปดเทอมนี้ เยาวชนตนน้ํานานไดมีโอกาสรวม

กิจกรรม “ตนกลา เพื่อปาตนน้ํา” ซึ่งสถาบันสิ่งแวดลอม

ไทย รวมกับโรงเรียนตางๆ ในอําเภอสันติสุข จังหวัดนาน 

ไดจัดขึ้น  ดวยการสนับสนุนจากองคการบริหารสวน

จังหวัดนาน บริษัทวอลโว คาร ประเทศไทย จํากัด บริษัท

มิตซุย จํากัด (มหาชน) และอีกหลายหนวยงาน โดยมี

ผูใหญและเยาวชนรุนพี่ๆ ไดรวมถายทอดขอมูลใหเห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงในซึ่งเปนพื้นที่ตนน้ํานาน   

เด็กๆ ไดมีโอกาสเรียนรูผานการทาํงานกลุม  รวมกนั

ศึกษาชุมชนหวยแฮว ซึ่งเปนสถานที่จัดกิจกรรมนี้  มีการ

วาดแผนที ่ชุมชน ทําใหรูวา 

มีทรัพยากรอะไร อยูที่ไหน   

โดยผูอาวโุสในชุมชนรวม 

ใหขอมูลเพิ่มเติม   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชวยใหเด็กๆ ไดเห็นภาพที่ชัดขึ้นวา ปจจุบันมีการตั้ง

บานเรือนกระจายสองขางถนนที่ผานกลาง มีแมน้ําสอง

สายไหลผาน มีปาชุมชนอยูดานทิศเหนือ แมจะเปนพื้นที่

ไมมากแตก็มีความสมบูรณ ใหไดขาไปใชประโยชน และ

ยังพบเห็นหมูปา ไกปา และตุน อยูเสมอ  พื้นที่ของชุมชน

สวนใหญ ประมาณรอยละ 70 เปนไรขาวโพด  พื้นที่ที่

เหลือมีการปลูกขาวไร เร่ิมมีการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา 

และยังมีสวนลําไยเหลืออยูบาง   

แตในอดีต พื้นที่บริเวณแถบนี้เปนปาเกือบทั้งหมด มีสัตว

ปามาก ชาวบานจึงทํา “แฮว” ดวยการขดเชือกเปนบวง 

ใชดักสัตวที่ลงมากินน้ําในลําหวย   

เมื่อไดกลับมาสํารวจพื้นที่เกษตรของชุมชนอยางจริงจัง  

ก็พบวามีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวกันมาก  มีการใช

สารเคมีฆาหญาและปุยเคมีมาก  เด็กบางคนเลาใหฟงวา

เคยลงไปเลนน้ําแลวเกิดอาการคัน จึงไมกลาลงไปอีกเลย    

 

 

 

 

 

 

เพื่อปาตนนํ้านาน 
  เบญจมาส  โชติทอง 

สถาบนัสิ่งแวดลอมไทย 

benj@tei.or.th 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อีกตัวอยางการเรียนรู จากการสัมภาษณลุงสอน ซึ่งเปน

เจาของสวนผสมผสาน 10  ไร  มีทั้งปลูกขาว ขาวโพด สัก 

กระทอน  มะมวง  มีสระน้ําและพืชผักอีกหลายชนิด  

นอกจากชวยสรางรายไดใหกับลุงสอนตลอดทั้งป  ยังทํา

ใหลุงสอนเปนที่รักของคนแถวนั้น เพราะมักจะมีของดี

จากสวนไปฝากอยูเสมอ และเริ่มชักชวนใหเพื่อนบาน

ปลูกตนไมแซมไรขาวโพดทีละเล็กละนอย  

กิจกรรมสันทนาการถูกจัดสลับกับการเรียนรู โดยพี่เลี้ยง

จากสภาเด็กและเยาวชนอําเภอสันติสุข เปนแกนนําและ

ยังทําหนาที่ดูแลคอยนองๆ เปนอยางดี จนสรางความ

ประทับใจใหทั้งนองๆ และผูใหญที่รวมงานนี้  เยาวชน

กลุ มนี้ ได เปนแบบอย างที่ ดี   ช วยหลอหลอมและ

ประคับประคองใหนองๆ เติบโตจากตนกลาเล็กๆ  เปนไม

ใหญที่จะสรางรมเงาใหกับชุมชนไดตอไป 

ทายสุด เด็กๆ แตละกลุมไดนําเสนอสิ่งที่ไดเรียนรู บางคน 

                           สารภาพวาเดิมตองการมารวมกจิกรรม 

                                                               ก็เพราะอยาก              

                                                               สนุก  ซึ่งก็ไม 

                                                               ผิดหวงั เพราะ 

                                                               ทั้ ง ส นุ ก  ไ ด 

                                                               ความรู และมี 

                                                               เพื่อนใหม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยางที่นองอนิรุทธ  สินใจ  นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนบาน

ปาแดด บอกวา …เด็กรุนใหมอยางเรามักจะไดเห็นแค

ภาพปจจุบัน แตวันนี้ เราไดเห็นภาพอดีตของผูใหญชัดขึ้น 

จึงรูวาชุมชนเรามีการเปลี่ยนแปลง  หากเราไมชวยกัน 

ภาพอดีตที่เปนปาตนน้ําคงจะไมเหลือ… 

 … ในการฟนฟูและจัดการพื้นที่ตนน้ําแหงนี้ คงจะไม

ปลอยใหเปนภาระของคนตนน้ํานานเทานั้น  คนกลางน้ํา

และปลายน้ําอยางคนกรุงเทพฯ ที่เปนผูใชน้ําและได

ประโยชน  ก็ตองหนุนเสริมกันดวย … วิลาวรรณ นอยภา 

เจาหนาที่สถาบันสิ่งแวดลอมไทย มั่นใจวากาวเล็กๆ ของ

การเรียนรูวันนี้ จะไดรับการสนับสนุนใหเกิดการขยายผล

ในวันหนา 

ไมตางจาก คุณนรินทร เหลาอารยะ นายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดนาน ซึ่งไดกลาวไว ….ส่ิงที่เด็กๆ ไดเรียนรูใน

คร้ังนี้ เราหวังวาจะถูกสงไปยังผูใหญในครอบครัว  นั่น

เปนสิ่ งที่ ทํ า ได เลย  และได ง าย   แตหากจะมารอ

กฎระเบียบคงไมทัน ปญหาสิ่งแวดลอมเปนเรื่องใหญ ยิ่ง

แก ยิ่งยุง เพราะลืมแกที่คนอันเปนตนเหตุของปญหา 

วันนี้ ไดเห็นเด็กรุนใหมที่มีศักยภาพ ทําใหมีความหวัง

มากขึ้นวาปาตนน้ําแหงนี้ จะคืนความสมบูรณได  โดย

พวกผูใหญอยางเราก็กําลังผลักดันใหมี “กองทุนตนน้ํา

นาน” ข้ึนมา เพื่อมาชวยอีกแรงหนึ่ง  
 


